

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 8 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021

Kính gửi :

- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Ban Chỉ đạo 138/ĐP.

Thực hiện Công văn số 162/PCTNXH-HTNNTT ngày 27/5/2021 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP về thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Căn cứ các mục tiêu, giải pháp thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/3/2021); công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh (Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 04/02/2021).

Để hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ngày 30/7”; Kế hoạch số 104/KH-BCĐ ngày 11/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138/ĐP; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành công văn số 1001/SLĐTBXH-BTPCTNXH Ngày 18/6/2021 chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thành phố tổ chức các hoạt động: tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật mới về công tác phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập với cộng đồng xã hội theo chức năng nhiệm vụ của ngành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh

thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; gắn với tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống tội phạm với phong trào toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người và thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Phối hợp với các ngành, các tổ chức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh, huyện tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: xây dựng 01 chuyên trang phòng, chống tệ nạn xã hội trên Báo Đồng Tháp, phát hành 181 tờ báo cho các đơn vị có liên quan từ tỉnh đến cơ sở. Trong tháng hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ngày 30/7” các ngành, các tổ chức Chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền 756 lượt trên sóng truyền thanh cấp huyện và trạm truyền thanh các khu vực đông dân cư; 48 băng ron phát thông điệp phòng chống mua bán người với nội dung “*Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid, chung tay đẩy lùi nạn mua bán người*”, “*Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người*”, “*Chung tay phòng, chống nạn mua bán người*” và “*Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của cá nhân và toàn xã hội*”; pano, áp phích; đưa tin, bài trên sóng truyền thanh về phòng, chống mua bán người đến từng địa bàn dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến mua bán người để nhân dân chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh với loại tội phạm này. Giúp quần chúng nhân dân, nhất là các chị em phụ nữ, các bậc cha mẹ nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ con em và bản thân, không để các đối tượng mua bán người lợi dụng phạm tội. Đồng thời, tuyên truyền đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán thông qua tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

2. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân

Trong tháng hành động, phối hợp với các ngành, các tổ chức Chính trị - xã hội liên quan nắm tình hình số nạn nhân bị buôn bán tự trở về để lập các thủ tục xác định nạn nhân và thực hiện đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định.

3. Cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Tiếp tục duy trì 03 cơ sở tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng đảm bảo các điều kiện cho công tác tiếp nhận ban đầu: 02 cơ sở ở cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, huyện Tân Hồng và Thường phước 1, huyện Hồng Ngự và Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Tỉnh thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Trong tháng hưởng ứng không có tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Qua các nội dung hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người ngày 30/7” nhận thức của người dân nhất là các chị em phụ nữ,

các bậc cha mẹ nâng cao cảnh giác, thực hiện tốt việc quản lý, bảo vệ con em và bản thân, không để các đối tượng mua bán người lợi dụng phạm tội.

Trên đây là báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công an Tỉnh;
- Phòng LĐ-TBXH huyện, thành phố;
- Lưu: VT, P. BTPCTNXH_(Tr).

GIÁM ĐỐC

Phạm Việt Công